



๗๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online

เรียน นายอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี อำเภอหนองหาน อำเภอหนองวัวซอ อำเภอบ้านดุง อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองวัวซอ อำเภอศรีธาตุ อำเภอทุ่งฝน อำเภอกู่แก้ว และนายอำเภอนายูง

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อต ๐๐๒๓.๕/ว ๔๒๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อต ๐๐๒๓.๕/ว ๕๐๒๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕.๕/ว๙๖๓๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องตรวจติดตามการจ่ายเงิน

ผ่านระบบ KTB Corporate Online

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดอุดรธานี แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี มอบหมายกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ตามรายงานผลการตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online พบว่ามีข้อสังเกต ที่ต้องตรวจติดตามเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จังหวัดได้แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จึงขอความร่วมมือให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online หากมีการตรวจพบการทุจริตการเบิกจ่ายเงิน จังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจพบกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อรายงานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๖๑๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒. กำชับผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๓. ให้ผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างต่อเนื่อง

๔. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้การตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นการป้องกันการทุจริต ด้านการเงินการคลังมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการที่อาจจะเกิดขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางคนิตา ราษฎร์นัย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร./โทรสาร ๐๔๒-๒๑๒๕๖๘

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องตรวจติดตามการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online			
		ไม่แต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่	มอบรหัสปฏิบัติ หน้าที่ให้บุคคลอื่น	ไม่ทราบสาเหตุผลต่าง ของจำนวนเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
๑	องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว		✓		
๒	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ		✓		
๓	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง		✓		
๔	เทศบาลตำบลปะโค		✓		
๕	เทศบาลตำบลหนองหัว		✓		
๖	เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด		✓		
๗	เทศบาลตำบลคอนสาย		✓		
๘	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ		✓		
๙	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์		✓		
๑๐	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแค		✓		
๑๑	เทศบาลตำบลฝักตบ		✓		
๑๒	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจัน			✓	
๑๓	เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ			✓	
๑๔	องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ			✓	
๑๕	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์			✓	
๑๖	องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม			✓	
๑๗	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง			✓	
๑๘	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง			✓	
๑๙	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง			✓	
๒๐	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง			✓	
๒๑	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก้ว			✓	
๒๒	เทศบาลตำบลทุ่งฝน			✓	
	รวม	-	๑๑	๑๑	

<input type="checkbox"/> ฝ.บ.ท.	<input type="checkbox"/> ก.ร.ก.ม.
<input type="checkbox"/> ก.ง.บ.ถ.	<input checked="" type="checkbox"/> ก.ง.ก.
<input type="checkbox"/> ก.ง.ส.ส.	<input type="checkbox"/> ก.ง.บ.ป.

กลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ

2740

เลขที่



16 ต.ค. 2566

ส่ง/ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
เลขรับที่ 124761
วันที่ 12 ต.ค. 2566
หม่อมสาร

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

12 ต.ค. ๖๖

ที่ มท ๐๘๐๕.๕/ว ๖๑๖๔

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕.๕/ว ๑๔๙๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องตรวจติดตามการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ให้กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ครบทุกหน่วยรับตรวจ และรายงานผลตามแบบที่กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยทราบ นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานผลการตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้ว พบว่า มีข้อสังเกตที่ต้องให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ตรวจติดตามการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงขอให้จังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ให้กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจติดตามการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่มีข้อสังเกต รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. กรณีหากตรวจพบว่าการทุจริตการเบิกจ่ายเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจพบกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อรายงานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๖๑๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓. กำชับผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

/๕. ให้ผู้ตรวจสอบ...

๔. ให้ผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างต่อเนื่อง

๕. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุฑเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๔๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน : นางพิศมัย ศรีเมือง โทร. ๐๙ ๔๔๘๕ ๙๔๖๒

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องตรวจติดตามการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online			หมายเหตุ
		ไม่แต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่	มอบรหัสปฏิบัติ หน้าที่ให้บุคคลอื่น	ไม่ทราบสาเหตุผลต่าง ของจำนวนเงินคงเหลือ	
๑	องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว		√		
๒	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ		√		
๓	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง		√		
๔	เทศบาลตำบลปะโค		√		
๕	เทศบาลตำบลหนองหว้า		√		
๖	เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด		√		
๗	เทศบาลตำบลคอนสาย		√		
๘	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ		√		
๙	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์		√		
๑๐	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแค		√		
๑๑	เทศบาลตำบลฝักตบ		√		
๑๒	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น			√	
๑๓	เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ			√	
๑๔	องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ			√	
๑๕	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์			√	
๑๖	องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม			√	
๑๗	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง			√	
๑๘	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง			√	
๑๙	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง			√	
๒๐	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง			√	
๒๑	องค์การบริหารส่วนตำบลบุงแก้ว			√	
๒๒	เทศบาลตำบลทุ่งฝน			√	
	รวม	-	๑๑	๑๑	